

kéo dài không biết đến bao lâu, và do đó tạo cơ hội cho ngoại bang nhảy vào chi phối đất nước.

Để thay thế cho những điều kiện tiên quyết và những nguyên tắc căn bản nói trên, một số chuyên viên bản lề, những người trước 1975 đã đóng góp công trình vào việc thực hiện và tu bổ hệ thống kiều lộ ở Việt Nam, nay xin tình nguyện bỏ thời giờ ghi lại kinh nghiệm của mình theo ký ức, liên lạc với các thư viện, với các đồng nghiệp còn kẹt lại ở Việt Nam để thu thập tài liệu cần thiết, suy luận và ước đoán nhu cầu hợp lý cho quốc gia, thành lập dự án tái thiết khẩn cấp kiều lộ với mục đích như đã nói ở trên là giúp phục hồi nền kinh tế Việt Nam ngay lúc đầu của thời hậu cộng sản, chứ không nhằm phục vụ cho một cá nhân hay một tham vọng nào cả. Lẽ dĩ nhiên các tài liệu, dữ kiện thu thập được chỉ có giá trị tương đối nhưng dù sao khi đã có sẵn dự án, thì việc tu chỉnh dự án cho hợp với nhu cầu là điều có thể làm được bất cứ lúc nào thuận tiện một cách mau chóng.

C) TÍNH CHẤT DỰ ÁN

Dự án này có tính cách khẩn cấp ngắn hạn, khác xa với việc nghiên cứu các chương trình canh tân qui mô, hiện đại hóa (macro projects) đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu và sẽ do chuyên viên có khả năng cao trong nước cũng như ở hải ngoại phụ trách.

D) NHU CẦU VIỆN TRỢ

Dự án này còn có mục đích góp phần cùng các dự án thuộc các ngành khác trong chương trình cứu viện kinh tế khi cần đến lúc đầu cho có sẵn, vì ngân sách quốc gia đương nhiên không có đủ để thực hiện cho nên dự án kiều lộ này cũng sẽ nhờ ở các ngân khoản của ngoại viện đài thọ.

E) NHÂN LỰC, CHUYÊN VIÊN

Công tác này sẽ cần đến một số chuyên viên và nhân công đủ hạng thuộc ngành công chánh, vì vậy ngoài số hiện có ở trong nước cũng như ở ngoại quốc, một chương trình huấn luyện cấp tốc phải được đề ra để cung ứng số lượng nhân viên chuyên môn cần thiết. Chính những công tác này và những công tác tương tự sẽ đem lại công ăn việc làm cho phần đông dân chúng hiện nay đang bị thất nghiệp, trực tiếp nâng cao mức sống của người dân là điều mà dân chúng đang khát khao kỳ vọng.

(còn tiếp)

Ngày xưa gái Huế

Răng mà cứ theo tôi hoài rứa?
Cái ông ni mới dị chưa tề.
Sáng chiều trưa ba bữa đi về,
Đưa với đón mần chi không biết?!
Ôi đôi mắt chi mà tha thiết,
Đừng nhìn hoài làm gượng bước tui đi.
Lá thơ tình ông gửi làm chi?
Chú mạ biết rầy la tui chết.
Ông tán tỉnh làm chi không biết?!
Tui như ma quỷ dưới âm ty.
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi,
Tui còn "dỏ" chuyện tình răng biết được
Tội tui lắm cách cho vài bước,
Đừng đi gần hai bước song đôi.
Xa xa kéo bạn tui cười
Mai vô lớp, cả trường dị nghị.
Theo chi rứa người răng không biết dị?
Thôi được rồi đưa lá thơ đây,
Mai tan trường đứng đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết.

Mường Mán

(Tập san Nhớ Huế)

